

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่ยังมีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๑. กิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยงด้านการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อ บั ง คั บ อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	<p>-จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ</p>	<p>- คณะกรรมการ ศูนย์ฯ ยังขาดการมี ส่วนร่วมในการ ดำเนินงานพัฒนา คุณภาพการศึกษา อย่างจริงจัง</p>	<p>- ให้ความสำคัญในการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้มีส่วน ร่วมในการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง - จัดให้มีการประชุม ชี้แจงเพื่อสร้างความ เข้าใจและถือปฏิบัติ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๕๘</p> <p>- หัวหน้าส่วน การศึกษาฯ - ครูผู้ดูแลเด็ก</p>	

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. กันยายน ๒๕๕๘

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่ยังมีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริหารงาน การศึกษา และงานส่งเสริม การศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตาม ระเบียบมาตรฐานการ - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อาคารให้เอื้อต่อการเรียนการ สอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ก่อนรับ สมัครเด็กนักเรียน สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมจาก ผู้ปกครอง 	<ul style="list-style-type: none"> - รับสมัครเด็กเล็กให้ ตรงตามคุณสมบัติที่ ประกาศรับสมัคร - จัดสภาพ ภูมิทัศน์ แวดล้อมให้เหมาะแก่ การจัดประสบการณ์ - กำกับ ติดตาม ประเมิน ผล การ ดำเนินงาน อย่าง ต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> -สภาพ ภูมิทัศน์ รอบอาคารเรียน และอาคารเรียนยังไม่เอื้อต่อการจัด ประสบการณ์ให้ เด็กเล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม ผู้ปกครอง / คณะกรรมการบริหารศูนย์ เพื่อให้รับทราบข้อปฏิบัติ และประกาศจากต้นสังกัด - ต้นสังกัดตั้งงบประมาณ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙</p> <p>หัวหน้าส่วน การศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ)

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

